

บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (๒)
เรื่อง “กิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งความปรองดองสมานฉันท์”

เรียบเรียงโดย ชลธิศสา อองอาจ

เมื่อไม่นานมานี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกับทุกภาคส่วน ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนภาคเอกชน จัดให้มีกิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งความปรองดองสมานฉันท์ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวงนับเป็นการประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนับสนุนให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างจริงจัง

ภาพพิธีเปิดงาน “มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” อย่างเป็นทางการและถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องไปทั่วประเทศ โดยมีพลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอยู่ท่ามกลางปลัดกระทรวงจากทุกกระทรวง ตัวแทนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พรรคการเมือง และกลุ่มการเมือง ทั้งอดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมทั้งดารา นักแสดง ศิลปินและประชาชนทั่วไป ต่างร่วมร้องเพลงพร้อมกันโดยปราศจากความเดียดฉันท์ซึ่งกันและกัน ต่างนำกระดาษรูปหัวใจขนาดเล็กกลายเป็นข้อความว่า “ก้าวเดินไปด้วยกัน ปรองดองสมานฉันท์เพื่อชาติไทย” มาใส่กล่องดวงใจรวมกัน จากนั้นปล่อยลูกโป่งหลากสี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการสลายสีเสื้อทุกสี เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทย

ภาพบรรยากาศงาน “มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ” นับตั้งแต่ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อการจัดงานนี้ตลอด ๖ วัน กระทรวงพาณิชย์ได้นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาจำหน่ายแบบถล่มถลาย อาทิ น้ำมันพืชจากขวดละ ๔๒ บาท ลดเหลือ ๓๒ บาท ไข่ไก่เบอร์ ๒ แผงละ ๑๐๐ บาท ลดเหลือ ๗๕ บาท ทำให้ประชาชนต่างหลั่งไหลเข้ามาในบริเวณงานอย่างไม่ขาดสายต่างมารับการคืนความสุขที่ได้จากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การซื้อสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพงนัก การรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มที่ได้รับการประกันคุณภาพในราคายุติธรรม บางร้านให้รับประทานฟรี การรับความรู้และบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากตู้ ป.ณ.๑๑๑๑ และจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริการฝึกอาชีพระยะสั้น การบริการทำบัตรประชาชน ทั้งนี้ประชาชนต่างเข้าคิวเข้ารับอาหารและบริการโดยไม่มีการแสดงความไม่พอใจที่ต้องรอนานหรือทนกับอากาศร้อน

ภาพความสมัครสมานสามัคคีเพื่อให้ประชาชนไทยได้มีความสุข นับเป็นภาพที่หาไม่ได้อีกแล้ว นับตั้งแต่เกิดการขัดแย้งทางความคิดเห็นในสังคมไทยในช่วง ๒ - ๓ เดือนที่ผ่านมา งาน “มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งความปรองดองสมานฉันท์ที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขับเคลื่อนจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ยังคงจะมีอีกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยคงอยู่ตลอดไป
